



ประกาศโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

เรื่อง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

(ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว)

รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ ข้อ ๙ (๖) และประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาววสี ทวานแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ระดับดีมาก
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน
๑	นางจุไรรัตน์ พูลนวน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
๒	นางสาวศรีนยา วรรณกุล	ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีมาก
๓	นายไพบูลย์ หน่วงค์	ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีมาก
๔	นางสาวอรนันท สัจจ์นุ้ย	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๕	นางสาวพรทิพา รัตนานุกุล	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
๖	นางสุชาดา เกื้อวงศ์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน	ดีมาก
๗	นายพงษ์ประยูร แก้วหมุ่น	เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรม คลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก
๘	นางสาวกนกวรรณ พรหมมี	เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรม คลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก
๙	นางสาวคณาพรรณ เหมะรักษ์	เภสัชกร (ด้านเภสัช สาธารณสุข)	ชำนาญการ	ดีมาก
๑๐	นางสาวนุชจียา ชายกุล	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๑	นางสาวทวิรัตน์ ยกฉวี	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีมาก
๑๒	นางสาวสุนิพร เพชรจันทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๓	นางสาวนุชนาฏ บุญช่วย	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการ พยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก
๑๔	นางสาวณัฐราพร ดั่งเอียด	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๕	นางสาวพัชรี สำแดง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๖	นางสุนิภา ยั่งยืน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการ พยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก
๑๗	นางสาวรัชนิวรรณ รัตนวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๘	นางวาทีณี คงสุข	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๙	นายจิรวัฒน์ รามจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก

๒๐	นายภัทรพงศ์ เยาว์แสง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๑	นางละออทิพย์ แสงทอง	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก
๒๒	นางสาวนัฏชา เอียดขาว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๓	นางสาวรอฮ๊ะ บุษงา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๔	นางสาวอมิตา ศรีน้อย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๕	นายกิตตินัย ทองคำแท้	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๖	นางสาวจัญญา เปี่ยมสิริโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๗	นางผกาทิพย์ โมสิกรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๘	นางสาวกุลฎารัตน์ คงใหม่	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๙	นางสาวกานต์ชนก นวลพรม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๓๐	นางทัศนาวดี รัชชชูนันท์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก
๓๑	นางสายสุนีย์ อินปาน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก
๓๒	นางสาวอรณิชา เรืองฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก
๓๓	นางสาววิไลพร รักนุ้ย	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก
๓๔	นางบุษยาณี สระสวย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๓๕	นางชนิกานต์ หนูเทพ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก
๓๖	นางโสพิศ บุญพะหลา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก
๓๗	นางสาวยุวดี ศรีรักษา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๓๘	นางสาวชมพูนุช เรืองแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๓๙	นางอัจฉรา หนูทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๔๐	นางสาวธัญญา เขียวน้อย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๔๑	นางธนัชฐนันท์ รัตนพันธ์	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ	ดีมาก

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ระดับดีเด่น
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทิกุ)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน
๑	นางสาวนุริยะ เพชรกาหริ่ม	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๒	นางสุพัฒตรา นวลแก้ว	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๓	นายชัยเมศวร์ ชุ่นอ้อ	ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
๔	นางยุพาภรณ์ นาคฤทธิ์	เภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	ชำนาญการ	ดีเด่น
๕	นางสาวรจิตา มุขตา	เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีเด่น
๖	นายณัฐพงศ์ มีสังข์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๗	นายดวงปรรณ จีนลอย	นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น
๘	นายภูริณัฐ ศรีเกตุ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๙	นายศุภฤกษ์ ขวศิริ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๐	นายสิทธิชัย พันเศษ	นักรังสีการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๑	นายบริพันธ์ เรืองอินทร์	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๒	นางสุวรรณา สงธนู	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๓	นางณรรฐวรรณ นุ่นตั้ง	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๔	นางอรรวรรณ ทวีโชติ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๕	นางกฤติยา พุทธานวัตกุล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๖	นางสาวเมธิศา ศรีละมุล	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๗	นางพัชนี อนุมณี	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
๑๘	นางสาวพัชนี ภิรมย์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๙	นางสาวอัจฉริยา พงศาปาน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
๒๐	นางสุนันท์ย์ ทวีตา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
๒๑	นางสาวสุกนิดา รามศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น

๒๒	นางสาววราภรณ์ อินขาว	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๒๓	นางสาวพรพิมล เกอบาล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น